



ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับที่ ๔

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การปิดที่ทำการเป็นการชั่วคราวเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) มีจำนวนผู้ติดเชื้อในอัตราที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยจึงประกาศปิดที่ทำการเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนปฏิบัติงานที่บ้าน (Work From Home)

เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ตลอดจนเพื่อลดความเสี่ยงจากการได้รับเชื้อที่อาจเกิดขึ้นของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ทั้งหมด อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงกำหนดมาตรการและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับที่ ๔ เพื่อเป็นแนวปฏิบัติและเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตามพันธกิจและหน้าที่เพื่อประโยชน์ต่อทางราชการในช่วงสถานการณ์ดังกล่าว โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้

แนวปฏิบัติระหว่างวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

กลุ่มคณาจารย์ :

๑. ให้ดำเนินการตามประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับที่ ๓ ข้อ. ๒

๒. ให้รายงานผลการปฏิบัติงาน โดยให้ท่านกรอกข้อมูลรายละเอียดการปฏิบัติงานเป็นรายวัน ระหว่างวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อท่านดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ให้ส่งไปที่หัวหน้าสาขาวิชา/หมวดวิชา ภายในวันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อให้หัวหน้าสาขาวิชา/หมวดวิชา รวบรวมและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

กลุ่มสายสนับสนุน :

ให้ปฏิบัติตามประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับที่ ๒ ข้อ. ๑ - ๔

สำหรับกรณีที่บุคลากรทั้งคณาจารย์และสายสนับสนุนที่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องเข้ามาปฏิบัติงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้จัดทำหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรเรียนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อพิจารณาอนุญาตให้เข้าปฏิบัติงานก่อน โดยส่งมาที่บริหารงานบุคคลคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในรูปแบบ E-Doc หรือ E-mail : suriyo.k@rmutp.ac.th, worawut.s@rmutp.ac.th

ทั้งนี้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะติดตาม รายงาน และประเมินสถานการณ์ การแพร่ระบาดของ
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) อย่างใกล้ชิดในทุกมิติ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการและแนวทาง
ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครและรัฐบาลประกาศกำหนด ในการนี้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการในทุกมิติเพื่อประโยชน์ต่อทางราชการ การจัดการสาธารณสุข ตลอดจนการบริหาร
จัดการที่ดีของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายจิระศักดิ์ ธาระจักร์)

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี